

ศธ.จัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี "แชมป์ ชนแชมป์ MOE CHAMPION CUP 2019"

🕒 นำเสนอเมื่อ 5 มี.ค. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ จัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี “แชมป์ ชนแชมป์ MOE CHAMPION CUP 2019 “ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคมนี้ หวังเดินหนาสานฝันกีฬาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



วันนี้(27ก.พ.)ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล “แชมป์ ชนแชมป์ MOE CHAMPION CUP 2019 “

ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูจังหวัดสงขลา สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะและความสามารถพิเศษด้านกีฬาอย่างเต็มที่ในโครงการห้องเรียนกีฬา และการเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา พร้อมตอยอดสู่การเล่นกีฬาอาชีพ ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนรายได้จากการจัดการแข่งขัน จะนำไปสนับสนุน และพัฒนานักเรียน นักศึกษาในโครงการสานฝันการกีฬาการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความเป็นเลิศในด้านการเรียน ด้านการกีฬา และด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์โดยรวม ทั้งยังจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬากับผู้เข้าร่วมการแข่งขันตามมาตรฐานสากล

รวมถึงให้งบประมาณ, อุปกรณ์และสวัสดิการแก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา นักเรียน กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมทาง ด้านการศึกษา ด้านกีฬา และด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี “แชมป์ ชนแชมป์ MOE CHAMPION CUP 2019 “มีทีมแชมป์ 4 ทีม จากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

1. แชมป์ สอศ วิทยาลัยเทคนิค กำแพงเพชร
2. แชมป์ MOE โรงเรียนมัธยมสุโขทัย
3. แชมป์ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษก กระบี่
4. แชมป์ สพฐ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ

ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังได้รับชมฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีมหมูป่า อเคเดมี่ และ โรงเรียนมหาวชิราวุธ U15 รวมฟาดแข้งในงานด้วย

อย่างไรก็ตามการแข่งขัน MOE CUP ในครั้งนี้ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้รู้ชนะรู้ถ้อย รู้รักสามัคคี พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศต่อไป โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ที่สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา